

PHÁT HÀNH NGAY

Thứ Tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024

LIÊN HỆ:

Karina Rivera, Alameda Alliance for Health

510-499-3419

krivera@alamedaalliance.org



ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH THÔNG BÁO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG MỚI

Wendy Peterson được bổ nhiệm Vị Trí tại Ban Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn.

Alameda, CA – Alameda Alliance for Health (Alliance), chương trình bảo hiểm sức khỏe địa phương quản lý việc tiếp cận các dịch vụ y tế cho hơn 400,000 cư dân của Quận Alameda, hôm nay đã thông báo rằng bà Wendy Peterson đã được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quản Trị của Alliance. Hội đồng là cơ quan quản lý của Alliance bao gồm 19 thành viên hội đồng đại diện cho các nhóm thuộc các bên liên quan cụ thể gồm bác sĩ, phòng khám y tế cộng đồng, bệnh viện địa phương và đối tác y tế khác của Quận Alliance.

Vào mùa thu năm ngoái, Hội Đồng Giám Sát Quận Alameda đã thông qua sắc lệnh bổ sung thêm bốn vị trí vào Hội Đồng Giám Sát của Alliance, gồm một chuyên gia chủ chốt đại diện cho Ban Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn (Long-Term Services and Supports) – đó là vị trí Bà Peterson hiện đang đảm nhiệm.

Ông Matthew Woodruff, Giám Đốc Điều Hành (Chief Executive Officer, CEO) của Alliance cho biết: "Với gần ba thập kỷ hỗ trợ các dịch vụ cho người cao niên, bà Peterson sẽ đóng góp cho Hội Đồng Giám Sát các quan điểm chính sách thực sự cần thiết cho người cao niên. Hiểu biết sâu sắc của bà sẽ là tài sản to lớn của Alliance và hội viên cao niên của chúng tôi."

Bà Peterson là Giám Đốc Liên Minh Dịch Vụ Người Cao Niên (Senior Services Coalition) của Quận Alameda, đại diện cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế và hỗ trợ dành cho người cao niên trên toàn quận. Liên Minh và các thành viên thúc đẩy thay đổi chính sách và các sáng kiến hợp tác nhằm cải thiện cuộc sống của người cao niên cũng như gia đình họ. Làm việc cùng nhau, các thành viên của Liên Minh phục vụ hơn 90,000 người cao niên. Bà Peterson làm việc trong ban lãnh đạo của Hội Đồng Quận Alameda về Các Cộng Đồng Hỗ Trợ Người Cao Niên, đã đóng góp xây dựng Chương Trình Khu Vực Toàn Quận (Countywide Area Plan) năm 2016 và 2020, cũng như đề xuất nghị quyết của Hội Đồng chỉ định Quận Alameda là Quận Hỗ Trợ Người Cao Niên. Bà cũng đảm nhiệm vị trí ở nhiều hội đồng tổ chức khác nhau, phục vụ người cao niên trong Quận Alameda.

Bà Peterson phát biểu khi vừa được bổ nhiệm làm Thành Viên Hội Đồng của Alliance: "Tôi vô cùng vinh dự khi được gia nhập Hội Đồng Quản Trị của Alliance và mong chờ được làm việc cùng các đồng nghiệp của tôi để phục vụ các cộng đồng đa dạng hình thành nên Quận Alameda."

Để tìm hiểu thêm về Alliance, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại:
<http://alamedaalliance.org/>.

###

Giới thiệu về Alameda Alliance for Health

Alameda Alliance for Health (Alliance) là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có quản lý ở địa phương, công cộng, không vì lợi nhuận, cam kết mang lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có thể tiếp cận và hợp túi tiền cho những cư dân Quận Alameda. Được thành lập vào năm 1996, Alliance được sáng lập bởi và dành cho cư dân Quận Alameda. Hội Đồng Quản Trị, đội ngũ nhân viên lãnh đạo và mạng lưới nhà cung cấp của Alliance phản ánh tính đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của quận. Alliance cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho hơn 400,000 trẻ em và người lớn có mức thu nhập thấp thông qua các chương trình Medi-Cal và Alliance Group Care được Ủy Ban Đảm Bảo Chất Lượng Quốc Gia (National Committee for Quality Assurance, NCQA) chứng nhận.